

Số: /BC-UBND

Lăng Cô, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giải quyết nội dung phản ánh tại đô thị thông minh**

Thực hiện Công văn số: 5219/UBND-CT, ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc V/v kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân từ Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường liên quan đến những bất cập về hạ tầng và vệ sinh môi trường tại thị trấn Lăng Cô. Ngày 11 tháng 11 năm 2024 Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô mời Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phòng Tài Nguyên và môi trường huyện và Hợp tác xã dịch vụ điện nước Lăng Cô phối hợp làm việc, thống nhất trả lời phản ánh của công dân như sau:

1. Đối với nội dung phản ánh: . *Trục đường chính nối từ Quốc lộ 1A xuống các thôn An Cư Đông 1, An Cư Đông 2, thôn Đồng Dương, Chợ Lăng Cô, Trường Tiểu học Lăng Cô, nơi tập trung phần lớn cư dân của Thị trấn nhưng hiện vẫn chưa có đường điện chiếu sáng vào ban đêm, ánh sáng soi rọi con đường chủ yếu từ các bóng điện của nhà dân, thiết nghĩ, đây là thị trấn lấy du lịch làm trọng điểm mà vẫn không có đường điện chiếu sáng ban đêm sẽ giảm “điểm” rất nhiều trong mắt nhìn của khách du lịch và chưa tạo điều kiện tốt cho người dân và chưa đúng định hướng của Đảng và Nhà Nước, kính mong UBND tỉnh có ý kiến với các cơ quan chức năng của huyện và thị trấn quan tâm, xem xét đầu tư đường điện trên cho người dân.*

Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô trả lời như sau: Hệ thống điện chiếu sáng đường An Cư Đông đã được Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2016 đến nay đã bị xuống cấp, hư hỏng

hoàn toàn, không còn hoạt động được. Địa phương không có kinh phí để đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng này, ngày 27 tháng 10 năm 2023 Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành Tờ trình số: 583/TTr-UBND Về việc xin kinh phí đầu tư mới hệ thống chiếu sáng đường An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô gửi Ủy ban nhân huyện Phú Lộc, đến nay vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo của các cấp (có tờ trình kèm theo). Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục kiến nghị đến các cấp trên, xin kinh phí đầu tư mới tuyến đường điện đường An Cư Đông.

2. Đối với nội dung phản ánh: *Là thị trấn “sát” biển và đầm, nhưng chỉ cần 1 cơn mưa hơi nặng hạt (kể cả mùa hè) là tuyến đường liên thôn kể trên bị ngập úng, đặc biệt khu vực ngay trước cổng trường Tiểu học Lăng cô, gây ra rất nhiều bất tiện cho cư dân và đặc biệt là các em học sinh, dù đường có đường cống thoát nước và rất gần biển, tuy nhiên vẫn chưa thấy tác dụng của đường cống trên. Kính mong cơ quan chức năng của tỉnh nhà xem xét và có biện pháp xử lý.*

Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô trả lời như sau: Hệ thống cống thoát nước đường An Cư Đông (khu vực từ ngã ba Lăng Cô đến Chợ Lăng Cô) đã được đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp, cho nên mỗi lần mưa xuống nước rút không kịp, làm ngập úng cục bộ. Ủy ban nhân dân thị trấn đã trình và đã được Hội đồng nhân dân thị trấn thông qua: "Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, chống ngập lụt đường An Cư Đông, giai đoạn năm 2024 –2025", dự kiến thời gian thực hiện vào năm 2025.

3. . Đối với nội dung phản ánh: *Là thị trấn vịnh đẹp thế giới, lấy du lịch làm trọng điểm phát triển, lấy vẻ đẹp của biển, sông núi và thiên nhiên trong lành để thu hút khách du lịch, tuy nhiên, vấn đề rác thải luôn là vấn đề nhức nhối của thị trấn, rác có khắp các tuyến đường, dọc bờ biển lẫn cung đường ven đầm Lập An, kể cả nơi được đầu tư làm phố đi bộ vẫn có rất nhiều rác, gây ô nhiễm và rất hôi hám. Điều này là rất tiêu cực trong mắt khách du lịch và ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của địa phương lẫn tỉnh nhà. Kính*

*mong các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế có ý kiến đến chính quyền địa phương xử lý. Tôi xin chân thành cảm ơn” (hình ảnh và video kèm theo);*

Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô trả lời như sau: Vào mùa mưa bão kéo dài, thủy triều dâng cao cho nên nước biển và đầm Lăng Cô dâng cao liên tục, kéo theo đó là một lượng lớn rác thải được sóng đánh vào bờ biển và Đầm Lăng Cô (các khu vực dưới nước đường Trịnh Tố Tâm, đường Nguyễn Văn và dọc biển Lăng Cô, như hình ảnh phản ánh). Hiện nay Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo các lực lượng phối hợp ra quân tổng vệ sinh dọn dẹp rác thải trên trục đường chính các đường nói trên. Còn lượng rác đang còn nằm ở khu vực sát mép nước các con đường nói trên; Hàng năm sau mùa mưa bão Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo các lực lượng phối với các Tổ dân phố ra quân Ngày Chủ nhật xanh tổng vệ sinh làm đẹp cảnh quan môi trường, thu hút du khách.

Trên đây là báo cáo của UBND thị trấn kính gửi UBND huyện và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện Phú Lộc;
- TT Đảng ủy, TT HĐND thị trấn (để b/c);
- Chủ tịch UBND thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Trọng Huy**